

Nha Trang, ngày 24 tháng 11 năm 2023

**TÓM TẮT THÀNH TÍCH
TẬP THỂ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2023**
*(Kèm theo Công văn số 9858/UBND-NV ngày 24 / 11 /2023
của UBND thành phố Nha Trang)*

1. Sơ lược lý lịch:

- Tên tập thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phương Sài
- Cơ cấu bộ máy tổ chức: gồm 13 UVBCH (trong đó: UVBTV: 03; có 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch); tổng số chi hội: 10 với: 1.254 hội viên.

- Chức năng: đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Nhiệm vụ: tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển; tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh...

2. Tóm tắt thành tích và mô hình tiêu biểu:

Về kết quả đạt được đối với dư nợ ngân hàng chính sách xã hội do Hội Phụ nữ quản lý: tính đến thời điểm 12/11/2023, cho vay: 345 hộ với số dư nợ là 15.633.361.213 đồng; tỷ lệ đạt tiết kiệm là 328/345 (đạt 95% - Số dư tiết kiệm: 617.217.709 đồng) và không nợ quá hạn.

Về nội dung thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng ủy thác: Ban chấp hành Hội phường đã kịp thời củng cố tổ chức bộ máy, giúp đỡ, hướng dẫn các tổ tiết kiệm và vay vốn yếu, kém hoạt động hiệu quả hơn. Hội LHPN phường có 9 tổ TK&VV hàng năm có 100% tổ TK&VV được Ngân hàng Chính sách xã hội xếp loại tốt, khá; không có trường hợp vay kém, chiếm dụng; Tổng dư nợ tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Khánh hòa năm sau tăng hơn năm trước.

Ban chấp hành Hội phường đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tài chính, tiết kiệm của NHCSXH một cách nhanh chóng,

hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí khi vay vốn. Đồng thời, phối hợp với UBND phường tuyên truyền huy động tiền gửi “tiết kiệm vì người nghèo” thông qua Tổ TK&VV, với tổng số tiền gần 500 triệu đồng/9 tổ.

Đặc biệt, Ban chấp hành Hội phường rất chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay trong vòng 30 ngày sau ngày giải ngân và hàng quý để tránh trường hợp sử dụng vốn sai mục đích. Các tổ trưởng Tổ TK&VV thực hiện đúng quy trình cho vay của Ngân hàng, giúp hộ hội viên phụ nữ phát triển trồng trọt, kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ và nguồn thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống của gia đình hội viên. Nhờ vậy, những năm gần đây không có trường hợp nợ quá hạn. Đến ngày giao dịch đã có 100% thành viên vay vốn nộp lãi cho Ngân hàng và 100% thành viên tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 100.000đ- 1.500.000đ. Qua đó, được Ngân hàng CSXH đánh giá các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy được đồng vốn và tạo điều kiện giải quyết việc làm cho Hội viên phụ nữ ; từ đó vai trò, vị trí của chị em được nâng lên trong gia đình và xã hội.

Thực hiện công tác tín chấp của Hội với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa, Ban chấp hành Hội phường làm việc tích cực, rõ ràng, kịp thời nhắc nhở Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn trước 3 tháng khi có hộ sắp đến hạn trả nợ, không để nợ quá hạn; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường triển khai các giải pháp về kế hoạch thu hồi nợ nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, đến nay hộ vay đã thực hiện tốt việc đóng lãi và tiết kiệm theo quy định.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phương Sài luôn thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp tốt với Chính quyền, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể. Kết quả xếp loại hàng năm đạt xuất sắc./.